

ด่วนมาก

ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๑๕๐๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเข้าร่วมโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
อยู่ร่วมกันภายใต้วิถีสังคมพหุวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๔๘๔๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เกณฑ์การคัดเลือก จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนา
การศึกษาปฐมวัยเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ครูและผู้ดูแลเด็กได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
ในการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงพหุวัฒนธรรมให้กับ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้สอดคล้องตามบริบทแต่ละท้องถิ่น และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับครู
และผู้ดูแลเด็กที่ไม่ได้เข้ารับการอบรม อีกทั้ง เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกันภายใต้วิถีสังคมพหุวัฒนธรรม นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องจึงได้จัดทำโครงการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกันภายใต้วิถีสังคมพหุวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ๔ แนวทาง ได้แก่ การส่งเสริมพัฒนาการที่สมวัย การส่งเสริมการใช้ภาษาไทยควบคู่ภาษาถิ่นและภาษา
นานาชาติ การส่งเสริมทักษะการอ่าน และการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้ความแตกต่างหลากหลาย ในการนี้
จึงขอความร่วมมือจังหวัดคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
และแจ้งรายชื่อตามแบบฟอร์มแจ้งรายชื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ทั้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
dla0816.4@gmail.com และทางเอกสาร ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๔๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายชัยวิช มหาทำนุโชค โทร. ๐๘ ๕๔๙๕ ๕๔๕๗

บัญชีรายชื่อจังหวัด

ที่	จังหวัด
๑	ยะลา
๒	นราธิวาส
๓	ปัตตานี
๔	สงขลา